

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

.....
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดมหาสารคาม ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวปภินิพิต์ แก้วนา	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ กลุ่มงานการแพทย์
๒.	นางจณิสตา ทิงาม	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย กลุ่มงานการพยาบาล งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช
๓.	นางศรีประภา อางเดช	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๔.	นางเบญจวรรณ สีอาสนา	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลกันทรวิชัย กลุ่มงานการพยาบาล งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช
๕.	นายปิยพงษ์ ชินสุทธิ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย กลุ่มงานการแพทย์

/๖. นายศุภวิชญ์...

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) วิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์
(นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุธิตา คณະมะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สสจ.มหาสารคาม
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง เดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นางสาวปภินิพย์ แก้วนา ชื่อผลงาน <u>ที่จะส่งประเมิน</u> ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ กลุ่มงานการแพทย์ นายแพทย์ ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)	๑๙๒๔๗๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ กลุ่มงานการแพทย์ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)	๑๙๒๔๗๒	๑๐๐ %
		๑.ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล้มเหลวของการใช้ยา Streptokinase ในการรักษาผู้ป่วย STEMI ในบริบทโรงพยาบาลชุมชน		แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวด้วยการใช้เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศ		
		อัตรากำลังสูงทางจุกในท้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลบรบือ		จังหวัดมหาสารคาม		
๒	นางจณิสตา ทิงาม ชื่อผลงาน <u>ที่จะส่งประเมิน</u> ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ นิติเวช พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	๒๒๔๙๑๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ นิติเวช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๒๔๙๑๕	๑๐๐ %
		๑.การดูแลรายกรณีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบร่วมกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย		การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด		
		โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย				
๓	นางศรีประภา อางเดช ชื่อผลงาน <u>ที่จะส่งประเมิน</u> ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	๕๗๓๘๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	๕๗๓๘๔	๙๕ %
		๑.การตรวจเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม		แนวทางการปฏิบัติงานด้านการขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณีส่วนราชการเป็นผู้จัดตามแผน/โครงการ		

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง เดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน
๔	นางเบญจวรรณ สีอัสนา	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลกันทรวิชัย</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> <u>งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ</u> <u>นิติเวช</u> พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	๒๑๐๙๗๕	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลกันทรวิชัย</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> <u>งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ</u> <u>นิติเวช</u> พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๑๐๙๗๕	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง งานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน				
๕	นายปิยพงษ์ ชินสุทธิ	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลโกสุมพิสัย</u> <u>กลุ่มงานการแพทย์</u> นายแพทย์ ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)	๑๘๒๕๕๕	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลโกสุมพิสัย</u> <u>กลุ่มงานการแพทย์</u> นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)	๑๘๒๕๕๕	๘๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.ผลของการใช้แนวทางการนัดติดตามความดันโลหิตเพื่อคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	นักเขียนไทย ห้างไกลซิมเคร้า				
๖	นายศุภวิชญ์ นนตรี	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลโกสุมพิสัย</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> <u>งานการพยาบาลผู้ป่วยใน</u> พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	๒๒๔๙๙๗	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลโกสุมพิสัย</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> <u>งานการพยาบาลผู้ป่วยใน</u> พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๒๔๙๙๗	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง : กรณีศึกษา				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	แนวทางการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูงเพื่อป้องกันภาวะชัก				
๗	นางสาวอิสราภรณ์ บุปผา	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> <u>งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติ</u> <u>นิติเวช</u> พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	๒๒๔๙๑๖	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> <u>งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ</u> <u>นิติเวช</u> พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๒๔๙๑๖	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head injury) : กรณีศึกษา				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ (CNPG : Head injury)				

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง เดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน
๘	นางสาวอุไรลักษณ์ อุทัยมาตย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลเขียงยืน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ นิติเวช พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	๒๒๔๙๘๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลเขียงยืน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ นิติเวช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๒๔๙๘๖	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ				๑๐๐ %
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ญาติและผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะก่อนกลับบ้าน				
๙	นางกฤติกา อุ่นใจชน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	๕๘๐๘๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๘๐๘๓	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก : กรณีศึกษา				๑๐๐ %
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	พัฒนาแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลโกสุมพิสัย				
๑๐	นางสาวจิรวรรณ โยธะมาตย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลยางสีสุราช กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกร ปฏิบัติการ	๒๐๑๕๓๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลยางสีสุราช กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกร ชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๒๐๑๕๓๓	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกยาห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ด้วยฐานข้อมูล Hos-xp ปีงบประมาณ ๒๕๖๖				๑๐๐ %
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	พัฒนาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บยาแช่เย็นและวัคซีน โรงพยาบาลวาปีปทุม				
๑๑	นางสาวสุภาววรรณ ไชยแสนท้าว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลกันทรวิชัย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ นิติเวช พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	๒๒๔๙๘๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลกันทรวิชัย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและ นิติเวช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๒๔๙๘๙	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด : กรณีศึกษา				๑๐๐ %
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนาแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด				